



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือเรียไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพตมิชอบในวงราชการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ถือปฏิบัติว่า ข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพตเกี่ยวกับการเรียไร และการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพตมิชอบในวงราชการ โดยการสร้างค่านิยมมธยัสถ์ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพตมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งดการเรียไรหรือการใช้เงินสวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญ และขอเชิญชวนให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่ - วันที่ 18 ธันวาคม 2561

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562

เรียน รอง ผอ. สพม.เขต 35 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพม.เขต 35

ด้วย สพฐ. ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการในสังกัด เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารของ สพฐ. และเสริมสร้างค่านิยมมัยธัสของข้าราชการในสังกัด อีกทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอีกประการหนึ่ง

สพม.เขต 35 ขอจัดส่งประกาศ สพฐ. เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายเจริญชัย กิตติพิรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35